



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Trao quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn xã An Thanh (Quỳnh Phụ).

Sáng ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã

An Thanh (Quỳnh Phụ), thôn Thượng (xã An Thanh), trao 110 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Trao quà cho 10 gia đình đại diện cho 110 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đón tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm; đồng thời, yêu cầu địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tân Lập

18 giờ ngày 6/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tân Lập (Vũ Thư) nhận được thông báo có 3 trường hợp F1 từ Thành phố Hồ Chí Minh đã về thôn Tăng Bổng nghỉ tết từ ngày 1/2 tại một gia đình có 4 người. Ngay sau khi nhận được báo cáo, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Vũ Thư, xã Tân Lập khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, để phòng dịch xâm nhập, lây lan.

Sáng ngày 7/2, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra, chỉ đạo công tác

phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tân Lập.

(Xem tiếp trang 4)

TÚ ANH



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Lập.

Tổng dư nợ cho vay của hệ thống quỹ TDND tăng 8,8%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 12/2020, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đạt 9.927 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm 31/12/2019, tăng 2,1 lần so với năm 2015; tổng dư nợ cho vay đạt 8.246 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thời điểm 31/12/2019, tăng 1,95 lần so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,56% tổng dư nợ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 85 quỹ TDND hoạt động ở 147 xã, phường, thị trấn, trong đó có 45 quỹ mở rộng địa bàn hoạt động sang 64 xã liên kế. Các quỹ TDND đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các chính sách, quy định, quy trình nội bộ, đặc biệt là các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành, tín dụng, kế toán, thanh toán, an toàn kho quỹ, kiểm soát; đồng thời, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ trên cơ sở đó có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời. Đến nay, 100% quỹ TDND đã thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng, phần mềm máy tính; trang bị công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ, lắp đặt camera giám sát an ninh, từ đó bảo đảm an toàn trong hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

KIM NGÂN

Đã gieo cấy 7.105ha lúa xuân

Thời tiết thuận lợi, nông dân trong tỉnh đã gieo cấy 7.105ha lúa xuân, tập trung tại các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư. Diện tích mạ đã gieo đạt 1.220ha.



Với chủ trương gieo cấy 100% diện tích, tuyệt đối không có ruộng để hoang; ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương sử dụng giống lúa ngắn ngày là chủ lực, hoàn thành gieo cấy trước ngày 25/2; bố trí chân đất và cơ cấu hợp lý giữa giống lúa chất lượng, giống lúa kháng sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn, giữa nhóm lúa chất lượng và lúa năng suất cao, ưu tiên giống chất lượng cao có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Lưu ý các địa phương không cấy giống BC15, TBR225 trên các vùng hay bị nhiễm đạo ôn ở vụ trước; trên những chân đất trũng, hầu, tầng canh tác dày ở vùng nội đồng và vùng ven biển khuyến cáo nông dân sử dụng lúa lai. Áp dụng triệt để biện pháp canh tác lúa cải tiến SRI, canh tác lúa bền vững giảm phát thải khí nhà kính.

NGÂN HUYNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Trao quà tết cho người lao động

Chiều ngày 6/2, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề) tổ chức chúc tết và trao quà cho cán bộ, người lao động.

Nhằm tri ân những đóng góp, cống hiến của người lao động trong một năm vượt khó, hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã quyết định mừng tuổi và trao hai suất quà tết/người cho tất cả người lao động với với tổng trị giá gần 22 tỷ đồng.

Mặc dù món quà về vật chất không lớn nhưng là sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty với mong muốn cảm ơn người lao động đã đoàn kết, chuyên tâm làm việc, vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 và chia sẻ niềm vui đoàn viên đón xuân mới năm 2021 trong bình an, hạnh phúc với người lao động.

KHÁC ĐUẦN

Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 7/2, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 106,4 triệu người nhiễm và hơn 2,32 triệu người tử vong do Covid-19.

Đến 18 giờ ngày 7/2, Việt Nam ghi nhận thêm 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng đồng tại Hải Dương. Hiện 1.472/2.001 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 494 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 26 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 83.100 người.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Ngày 6/2, Thái Bình ghi nhận 3 trường hợp F1 tại thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập (Vũ Thư) đã tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh sau đó về địa phương. Qua xác minh điều tra, đến 17 giờ ngày 7/2 đã rà soát thêm được 18 trường hợp F2 và 23 trường hợp F3, F4. Các trường hợp đã được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Bên cạnh đó, tính đến 17 giờ 25 phút ngày 7/2, các huyện, thành phố đã rà soát được 1.070 trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về, trong đó có 880 trường hợp còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Thái Bình cũng đã rà soát được 15.369 người từ Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác về. Hiện số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế là 94 người và đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của các huyện: Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Kiến Xương, Vũ Thư là 184 người. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 343 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.561.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

KIỂM SOÁT NGUỒN LÂY

Quyết liệt rà soát vòng trong, bao chặt vòng ngoài

(Xem trang 3)



Người dân và phương tiện qua bến phà Sa Cao, xã Vũ Vân (Vũ Thư) đều được kiểm tra để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Chọn quê hương để khởi nghiệp

Trang 2

THÀNH PHỐ Nâng cao chất lượng công tác tư pháp

Trang 4